

THƯ NGỎ
Kêu gọi tài trợ năm học 2024-2025

Kính gửi: - Các cơ quan, các phòng ban, ngành, đoàn thể, các Nhà hảo tâm;
- Các cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh trường MN Sơn Ca.

Trường Mầm non Sơn Ca được thành lập theo quyết định số 777/QĐ- CTUBND ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ Quyết định về việc thành lập Trường Mầm non Sơn Ca, trên cơ sở tách ra từ trường Mầm non Him Lam.

Trường Mầm non Sơn Ca là điểm đến tin cậy và thân thiện đối với các thế hệ học sinh và là nơi gửi gắm niềm tin của nhân dân và phụ huynh học sinh trên địa bàn phường. Trường có đội ngũ cán bộ quản lý trẻ nhiệt tình, năng động có trình độ chuyên môn tốt; Đội ngũ giáo viên ổn định giàu kinh nghiệm, có nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi; giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, cấp thành phố, cấp tỉnh đáp ứng đủ điều kiện trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. Tuy nhiên nguồn kinh phí của nhà trường còn hạn hẹp trong việc đầu tư mua sắm, sửa chữa các hạng mục công trình. Năm học 2024-2025, nhà trường có chủ trương vận động tài trợ hỗ trợ mua 1 phần trang thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học; cải tạo, sửa chữa 1 phần hạng mục công trình và hỗ trợ hoạt động giáo dục đã được Phòng GD&ĐT phê duyệt. Để có thêm nguồn kinh phí mua sắm bổ sung trang thiết bị thiết yếu phục vụ nhu cầu học tập của học sinh, nhà trường kêu gọi và mong muốn nhận được sự tài trợ, ủng hộ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần của Quý cơ quan, Đơn vị, các Tổ chức xã hội, các Doanh nghiệp, các Nhà hảo tâm, các thế hệ Cô giáo, Nhân viên, các Bậc Phụ huynh học sinh trường Mầm non Sơn Ca cùng chung tay góp sức để con em học sinh được học tập trong một môi trường giáo dục tốt nhất, giúp cho phong trào của nhà trường ngày càng phát triển, đáp ứng được sự mong mỏi của lãnh đạo, nhân dân địa phương và các thế hệ cô và trò nhà trường.

Quý vị có thể ủng hộ bằng tiền mặt hoặc hiện vật.

Thông tin về tài trợ được thực hiện theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; và công khai tại nhà trường, trên trang website, qua thư gửi các nhà tài trợ và cuộc họp CMHS hàng năm.

Nhà trường xin đảm bảo sử dụng mọi nguồn tài trợ đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch ./.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG

Đặng Thị Hải Yến

